

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๓๗๙

๗๐๓ ๑/๑๑.๑  
๒๔ เม.ย. ๖๐  
๑๙๘๔.

สำนักเลขานุการรัฐมนตรี	5523	๓๐
รับที่		
วันที่		๑๑/๒๕

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

จัดเข้าวาระ..... 25 เม.ย. 2560

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา  
เรื่องที่ ๓๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๖๒๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และอนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia in Thailand (2015 - 2019) โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ ร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia : PEMSEA)

๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจ (Full Powers) ในการลงนามบันทึกความตกลงฯ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม

/๔. ในกรณี...

๔. ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือสาระสำคัญของบันทึกความตกลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การดำเนินโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia เป็นโครงการที่ต่อยอดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียง โดยขยายพื้นที่ดำเนินโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จากจังหวัดชลบุรี ไปยังจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ ๕ (GEF 5) จำนวน ๑๐,๑๔๓,๙๙๒ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถวางแผนการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการด้านการเงินที่เหมาะสม ในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การวางแผนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับการบริหารจัดการ ติดตาม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้แล้ว จำนวน ๗๙.๐๑๔๓ ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารโครงการและอนุมัติการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบบันทึกความตกลงฯ และพิจารณาอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ ร่วมกับ PEMSEA โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ในการลงนามบันทึกความตกลงฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการดำเนินการดังกล่าว ก็เห็นสมควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๔๕ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐